

## Phòng khám Thái Hà có tốt không?

Phòng khám Thái Hà từ lâu đã là một trong những địa chỉ khám chữa bệnh uy tín và chất lượng tốt dành cho người dân tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là với những người bận rộn hoặc ngại cảnh xếp hàng, chen chúc mệt mỏi tại các bệnh viện công lập hiện nay. Nếu bạn đang quan tâm Phòng khám Thái Hà có tốt không, phòng khám đa khoa Thái Hà có tốt không, phòng khám 11 Thái Hà có tốt không, phòng khám Thái Hà có uy tín không thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây để tìm cho mình câu trả lời nhé!



**Giới thiệu về Phòng khám đa khoa Thái Hà**

Phòng khám đa khoa Thái Hà có địa chỉ tại Số 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Là trung tâm y tế được thành lập từ năm 2008, với nhiều năm cống hiến và biến chuyển không ngừng, rất hay nỗ lực trong việc khám chữa trị, đem đến cho người bệnh các dịch vụ chất lượng cao.

Bệnh viện đa khoa Thái Hà liên tục cố gắng trở thành cơ sở khám điều trị được nhiều bệnh nhân tin tưởng, lựa chọn và yêu mến, để thực hiện điều đó trung tâm y tế rất hay nâng cao trình độ của các y bác sĩ theo từng ngày, đầu tư trang thiết mắc phải y tế hiện đại bắt kịp với sự đổi mới với nền y khoa Vừa rồi thế giới. Sự tín nhiệm của người bệnh là động lực để bệnh viện tiến triển không ngừng.

## Địa chỉ phòng khám đa khoa Thái Hà

- Địa chỉ: Số 11, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- Website: [pkphukhoa.org](http://pkphukhoa.org)
- Thời gian làm việc: 8h00 - 20h00. Thứ 2 - Chủ nhật, làm cả những ngày lễ, tết

Lưu ý: Tại đây có cung cấp dịch vụ phòng khám ngoài giờ phục vụ cho những đối tượng không thể tới khám vào giờ hành chính



**Phòng khám 11 Thái Hà điều trị những bệnh gì?**

Nhiều người bệnh chưa có nhiều lần thông tin về phòng khám Thái Hà thì rất thắc mắc không biết đây là cơ sở y tế khám và điều trị bệnh gì?

Bệnh viện đa khoa Thái Hà chuyên trị căn bệnh nam phụ khoa, bệnh tình dục, hậu môn, trực tràng. Suốt rất nhiều lần năm liền, Phòng khám đa khoa 11 Thái Hà Đống Đa Hà Nội trở thành địa chỉ tin cậy được nhiều những người tín nhiệm và lựa chọn là Địa điểm trị

### **Căn bệnh phụ khoa**

Phòng khám phụ khoa Thái Hà luôn tiếp nhận những ca bệnh khó nói tại những chị em nữ giới như: nhiễm trùng lộ tuyến cổ tử cung, nhiễm trùng cổ tử cung, nhiễm trùng phần phụ, u xơ tử cung

Pk Thái Hà còn có dịch vụ chuyên tư vấn thắc mắc sinh lý nữ. Một số hạng mục tại phòng khám đa khoa uy tín như: suy giảm ham muốn tình dục, khô hạn. Đây là địa chỉ bạn đừng nên bất chấp khi muốn đi khám sản phụ khoa ở Hà Nội. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm địa chỉ bỏ thai tại Hà Nội thì cơ sở y tế là địa chỉ tin cậy.

### **Khám nam khoa**

Phòng khám nam khoa Thái Hà với một số căn bệnh nam khoa như: rối loạn cương dương, liệt dương, hẹp bao quy đầu, vô sinh nam, ...

### **Bệnh hậu môn-trực tràng**

Bệnh viện Thái Hà chuyên khám chữa những hạng mục bệnh: căn bệnh trĩ, bệnh táo bón, căn bệnh "cửa sau",...Nhiều năm liền, trung tâm y tế trở thành địa chỉ khám căn bệnh trĩ ở Hà Nội được nhiều đối tượng tin tưởng.

## **Khám bệnh hoa liễu**

Hạng mục chữa trị bệnh tình dục tại phòng khám đa khoa Thái Hà Đống Đa Hà Nội gồm: Khám bệnh lậu, sùi mào gà, nhọt rộp sinh dục,... Trung tâm y tế áp dụng các giải pháp chữa trị hiện đại: Quang động lực ALA -PDT, cách phục hồi gene DHA,...

[Khám phụ khoa ở đâu](#)

[Bác sĩ khám phụ hoa giỏi](#)

[Đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung hết bao nhiêu tiền](#)

## **Phòng khám Thái Hà có tốt không?**

Phòng khám đa khoa Thái Hà có tốt không hay phòng khám Thái Hà có uy tín không? Để giải đáp câu hỏi trên cần dựa vào rất nhiều yếu tố: cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên, phương pháp điều trị,...



**Phòng khám Thái Hà với đội ngũ chuyên gia giỏi**

Tại phòng khám đa khoa Hà Nội - Thái Hà Sẽ luôn có đội ngũ những chuyên gia với nhiều lần năm kinh nghiệm làm theo nghề từ các phòng khám lớn ở Hà Nội, là những bác sĩ trong lĩnh vực chữa của mình, có chuyên môn giỏi. Và tại đây, những bác sĩ cũng rất hay nâng được cao tay nghề, kinh nghiệm chữa ở những khóa đào tạo ngắn hạn, thảo luận y khoa trong và Ngoài nước, nhằm cập nhật những giải pháp trị mới mới lại hiệu quả cao giúp người.

Đội ngũ bác sĩ có tâm với nghề, giàu y đức, chu đáo, tận tâm với bệnh nhân. Không chỉ là người điều trị căn bệnh mà còn là người bệnh bạn rất hay sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn mọi nỗi lòng của bệnh nhân, mang lại niềm tin, sự an tâm, thoải mái khi trị tại đây, cho việc chữa đạt được kết quả cao và nhanh chóng. Giúp người bệnh thoát ra dứt điểm nỗi lo lắng về bệnh tật, nhanh chóng trở về tinh thần thoải mái.

### **Cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi ở bệnh viện đa khoa Thái Hà**

Được xây dựng tại con phố Thái Hà, trung tâm thành phố Hà Nội, cực kỳ thuận tiện cho bất kỳ căn bệnh bệnh nhân có nhu cầu xét nghiệm. Vùng để xe máy, ô tô rộng rãi, hệ thống những phương tiện công cộng tiện lợi.

Chất lượng phòng khám đa khoa Thái Hà được thể hiện một phần thông qua việc đầu tư khu vực vật chất khang trang, rộng rãi, thoải mái, không gian ngăn ngừa sạch sẽ luôn được khử trùng theo đúng quy định không để tình trạng truyền nhiễm chéo căn bệnh giữa các người bệnh. Đầy đủ hệ thống phòng khám trị bệnh như phòng chờ, phòng khám, phòng xét nghiệm, phòng cấp cứu, phòng trị,...Đem lại sự thoải mái, tiện nghi trong suốt quá trình chữa trị căn bệnh.

Thiết bị y tế, máy móc điều trị được sử dụng tại cơ sở y tế đều hiện đại, nhập khẩu nguyên chiếc từ nước Cùng với phục vụ công tác khám chữa trị, chẩn đoán bệnh đem lại độ chính xác cao. Cùng với ra, tại cơ sở y tế rất hay được đầu tư, cải tiến

không ngừng các trang thiết mắc phải mới, phù hợp với nhu cầu khám điều trị của đối tượng.

Bên cạnh ra, phòng khám bệnh còn đầu tư hệ thống điều hòa thoáng mát, tivi, bảng hướng dẫn, sách báo, ghế ngồi chờ đầy đủ cho người bệnh dùng trong liệu trình chờ khám và lấy kết quả.

### **Phương pháp chữa bệnh tại phòng khám Thái Hà**

Tùy vào tình trạng căn bệnh cụ thể của người bệnh, khi tới với phòng khám tư nhân Thái Hà mỗi đối tượng sẽ được các chuyên gia chỉ ra phương án chữa trị phù hợp, nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc trị, thời gian chữa xảy ra nhanh chóng, và tích kiệm giá tiền chữa trị cho đối tượng. Ở phòng khám đa khoa hiện đại Thái Hà, bệnh nhân có thể hoàn toàn an tâm, tin tưởng về kết quả và biện pháp chữa trị tại đây.

Những biện pháp trị tại bệnh viện luôn áp dụng những công nghệ, kỹ thuật cao, tân tiến như: Liệu pháp thẩm thấu ion, Trị sùi mào gà Với phương pháp quang động học ALA – PDT, kỹ thuật cắt bao quy đầu bằng việc xâm lấn tối thiểu, công nghệ Ozone, phục hồi gen DHA,...

Đây là các biện pháp điều trị đem tới nhiều lần ưu điểm vượt trội như: Giảm thiểu tình trạng đau đớn, không gây chảy máu nhiều, an toàn, ít mắc phải các gây ra không đáng có sau khi trị, Bên cạnh ra còn giúp người nâng cao sức đề kháng sau khi điều trị, ngăn chặn tối đa tình trạng tái phát căn bệnh, và cho phục hồi sức khỏe nhanh hơn.

### **Chất lượng dịch vụ y tế ở Phòng khám tư nhân Thái Hà**

Không chỉ thường xuyên đầu nâng cao tay nghề của các chuyên gia và các trang thiết bị gặp phải khám chữa bệnh, mà tại đây cũng được nâng cao cả về chất lượng dịch vụ cho đối tượng luôn cảm giác thoải mái, tiện lợi như:

- Thủ tục xét nghiệm, chữa trị được thực hành đơn giản, không rườm rà, phức tạp cho đối tượng không cần thiết xếp hàng chờ đợi để được vào kiểm tra. Đội ngũ chuyên viên y tế rất hay niềm nở, thân thiện, chu đáo sẽ hướng dẫn, trợ giúp bệnh nhân tiếp hành làm thủ tục nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu, tốn thời gian của bệnh nhân.

- Mọi thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh án của đối tượng khi tới đây đều được bảo mật tuyệt đối, cho đối tượng không còn thấy lo lắng sợ bị lộ thông tin khi phải tới bệnh viện. Những thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trong hệ thống máy móc tại cơ sở y tế, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối danh tính cho người.

- Hệ thống giải đáp hoàn toàn miễn phí Trên đây nhiều lần phương tiện như chat online Trên đây website, zalo, facebook hay gọi điện trực tiếp qua số hotline. Cho trả lời mọi câu hỏi của người một cách nhanh chóng từ các bác sĩ giỏi ở cơ sở y tế. Bên cạnh đó, người bệnh còn được các chuyên viên hỗ trợ đăng ký lịch khám cho bạn đơn giản nhanh chóng.

### **Chi phí khám điều trị**

Giá tiền sẽ là yếu tố được rất nhiều lần đối tượng để tâm nhất. Khi tới với bệnh viện Thái Hà người sẽ thường xuyên yên tâm về mọi chi phí khám chữa trị ở phòng khám. Do mọi giá tiền chữa sẽ được nhân viên ở cơ sở y tế công khai minh bạch và thông báo rắng cho bạn trước khi chữa trị, để bạn có thể nắm rõ được từng khoản giá tiền, cụ thể, rõ ràng, và không có tình trạng chặt chém giá hay thu thêm phụ phí.

Những chi phí sẽ được quy định theo đúng mức giá của Sở y tế đề ra, hợp lý, phù hợp với đông đảo kinh tế của nhiều lần người bệnh. Trung tâm y tế sẽ có sự điều chỉnh chi phí nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi đối tượng. Cùng với ra, phòng khám tư còn có rất nhiều các chương trình ưu đãi khuyến mại cho người bệnh nhằm hỗ trợ chi phí chữa trị cho người bệnh.

### Phương pháp trị bệnh tiên tiến

Để đem lại kết quả khám chữa trị cao, cơ sở y tế Thái Hà thường xuyên ứng dụng các biện pháp điều trị tiên tiến, hiện đại vào trong quá trình chữa trị. Đồng thời, mỗi bệnh lý sẽ có biện pháp chữa bệnh tương ứng, cụ thể như:

- Chữa trị căn bệnh viêm sản phụ khoa tại phụ nữ bằng công nghệ Ozone và CPCI tiên tiến.
- Trị bệnh lý viêm nhiễm nam khoa bằng liệu pháp thẩm thấu ion hiệu quả.
- Trị triệt để bệnh sùi mào gà bằng liệu pháp quang động học ALA – PDT.
- Chữa tận gốc căn bệnh giang mai bằng liệu pháp cân bằng tự miễn dịch tế bào.
- Chữa bệnh lậu Hiệu quả bằng cách bức xạ nhiệt DHA.
- Khắc phục tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới bằng liệu pháp hồi phục chức năng Plissit.
- Chữa tận gốc bệnh trĩ bằng biện pháp HCPT và PPH.
- Loại phá tận gốc mùi hôi nách bằng 2 phương pháp hiện đại là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu 360 độ và kỹ thuật xâm lấn tối thiểu LSG tiên tiến.
- Dùng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu tiên tiến để thực hiện cắt bao quy đầu giúp phái mạnh.
- [Phá thai an toàn](#)
- [Hút thai có đau không](#)



- [Bệnh viện khám buổi tối, phòng khám đa khoa ngoài giờ](#)

## Quy trình khám bệnh tại Phòng khám Thái Hà

Là một trung tâm y tế điều trị chất lượng, bệnh viện liên tục quan tâm và lắng nghe thấu hiểu các nỗi niềm của khách hàng. Vì vậy, quy trình khám điều trị ở đây đã được rút ngắn và thuận tiện cho đối tượng.

Khi tới với phòng khám Thái Hà, người bệnh sẽ được làm quy trình khám chữa trị được tuân thủ vô cùng nhanh chóng, bao gồm đầy đủ các bước khám sau:

- Bước 1: bệnh nhân đăng ký lịch khám trước qua số hotline hay nhấp vào khung chat online ngay ở đây, để được những chuyên viên giải đáp và hướng dẫn đặt lịch nhanh chóng.
- Bước 2: đến khám theo đúng lịch đăng ký, những chuyên viên y tế hướng dẫn làm theo các thủ tục cần thiết dưới đó đưa vào trung tâm y tế gặp chuyên gia.
- Bước 3: chuyên gia tiến hành thăm khám, xét nghiệm và làm các thăm khám cần phải như như máu, nước tiểu, dịch niệu đạo,.. Để cho giúp việc chẩn đoán bệnh được lợi ích tốt.
- Bước 4: sau khi khám xong, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn xuống đóng tiền, sau đó thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ đã chỉ định.
- Bước 5: bác sĩ sẽ dựa vào kết quả thăm khám mà đưa ra kết luận về tình trạng của đối tượng, cùng với đó là xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.
- Bước 6: tiến hành chữa bệnh nếu như người đồng ý, dưới khi dưới trị bác sĩ sẽ theo dõi tính mạng dưới chữa và trả lời chế độ chăm sóc giúp cho sức khỏe người mau hồi phục dưới điều trị.
- Bước 7: bệnh nhân lưu ý đến tái khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ.

Trên đây là thông tin bài viết về Phòng khám Thía hà có tốt không, hy vọng sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn còn thắc mắc cần tư vấn hoặc muốn đặt lịch khám xin hãy liên hệ tới hotline hoặc nhấp vào khung chat dưới đây

**THÁNG TRI ÂN TUẦN LỄ VÀNG**  
& THÁNG CHUYÊN GIA HỘI CHẨN CÔNG NGHỆ XÂM LẤN TỐI THIỂU

Kiểm tra **Thai Sớm 260k**

Giảm tới: **30%** Chi Phí

Kế hoạch hóa gia đình

[Chat với bác sĩ](#)